

หน่วยงานเจ้าภาพ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ		
ตัวชี้วัดที่ 1.45	มีคลังข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างประเทศที่มีคุณภาพเพื่อการตัดสินใจในทางการบริหารงานต่างประเทศในระดับนโยบาย		
หน่วยงานที่รับการประเมิน	-		
คำนิยาม	1. คลังข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างประเทศ หมายถึง ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 2. เป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.36 หมายถึง การวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ของระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุน ข้อมูล องค์ความรู้ มาตรฐาน มาตรการ ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่างประเทศ และการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ		
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. จำนวนการส่งข้อมูล องค์ความรู้ มาตรฐาน ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อรวบรวมเก็บในฐานข้อมูลฯ 3. แบบสอบถาม		
แหล่งข้อมูล	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ		
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)		
เกณฑ์การประเมิน :			
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลความต้องการ/ ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการวิเคราะห์ รวบรวมความรู้ นโยบาย ข้อเสนอแนะ มาตรการ มาตรฐาน ที่เป็นประโยชน์ในระดับหน่วยงาน
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 2. มีประเด็นความรู้ที่ให้แก C/S เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ - มีองค์ความรู้ มาตรฐาน มาตรการ ที่พร้อมสนับสนุนงานด้านต่างประเทศ
3	Management and Governance มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีแผนการขับเคลื่อน 2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน 3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป - มีแผนกระบวนการ และแหล่งจัดเก็บข้อมูลต่างประเทศ

4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด 2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน - มีระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ - มีสรุปรายงาน ข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงาน ฐานข้อมูลระหว่างประเทศของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ - มีข้อมูล ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปรากฏในระบบฐานข้อมูลระหว่างประเทศ ครบอย่างน้อย 2 เรื่อง
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา - ระดับความสำเร็จของบทบาทไทยในการกำหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศมากขึ้น/ ดีขึ้น ร้อยละ 5-10
คะแนนรวม		5	

เงื่อนไข : หากในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เป้าหมายแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่างประเทศ สามารถบรรลุเป้าหมายแผนย่อยที่ 3 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของบทบาทไทยในการกำหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ (อาทิ จำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่สำคัญในกรอบต่าง ๆ) บรรลุเป้าหมายตามค่าเป้าหมายที่จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ ถือว่าตัวชี้วัดนี้ผ่านได้คะแนนรวมในระดับ 5 ถึงแม้ว่าการดำเนินการในระดับที่ 1 - 4 อาจจะมีการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดไม่ครบถ้วน

เอกสารสนับสนุน : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ประเด็นต่างประเทศ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นางสาวจิราภรณ์ สุ่มตีบ 02950 4619 E-Mail : jiraporn.s@anamai.mail.go.th
นางสาวเปรมรัตน์ วัชรโรทัย 02950 4619 E-Mail : premratana.v@anamai.mail.go.th

ผู้รายงานตัวชี้วัด

-